

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม AMADO เปิดรับสมัคร

บุคลากรรองรับธุรกิจเติบโต



ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม AMADO เปิดรับสมัครบุคลากรรองรับธุรกิจเติบโต

บริษัท เซนธนา ซัพพลีเมนต์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพแบรนด์อมาโด (Amado) ซึ่งประสบความสำเร็จในการทำการตลาดและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็ว โดยมียอดขายทั่วประเทศกว่า 100 ล้านบาทในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตสินค้าทุกประเภทให้มีความปลอดภัยสูงสุด เพราะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมทุกประเภทใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% และได้รับการรับรองจากองค์กรจากภาครัฐ โดยสินค้าทั้งหมดเน้นเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการลดและควบคุมน้ำหนัก รวมทั้งการบำรุงผิวและดูแลสุขภาพทั้งภายนอกและภายใน

ปัจจุบัน บริษัท เซนธนา ซัพพลีเมนต์ จำกัด มีสินค้าทั้งหมด 4 ประเภท คือ 1. อมาโด ไฟเบอร์ (Amado Fiber) เป็นเครื่องดื่มชนิดขงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดีท็อกซ์ลำไส้ 2. “อมาโดชิเรรุ” ชามะนาว ชูการ์ฟรี ไม่มีแคลลอรี่ เป็นผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักที่มีส่วนผสม inulin complex และส่วนผสมอื่น ๆ จากธรรมชาติมากถึง 11 ชนิด ทำหน้าที่เพิ่มไฟเบอร์ช่วยปรับสมดุลกระบวนการขับถ่ายให้มีประสิทธิภาพ ลดกากอาหารตกค้างในลำไส้ (Detox ลำไส้) และช่วยเร่งการผลาญไขมันสะสมกินแล้วดีต่อสุขภาพ 3. อมาโด เอส (amado s) เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ ที่ผ่านกระบวนการคิดค้นและการพัฒนาเพื่อให้สามารถควบคุมและลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก “อมาโด เอส” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและไม่โยโย่ ทั้งยังได้รับมาตรฐาน ออย.และGMP เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน 4. อมาโดกล่องชมพู อาหารเสริมสำหรับสุขภาพสตรีโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติในการช่วยปรับฮอร์โมน ลดการปวดประจำเดือน และช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

ทั้งนี้ ในอนาคตบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด โดยเน้นผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม จึงต้องการรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยนายธนา ลิ้มปวยระยะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซนธนา ซัพพลีเมนต์ จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับธุรกิจอาหารเสริมอมาโดกำลังขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงมีความต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ 1.ตำแหน่ง Customer service 2.ตำแหน่ง Sale 3.ตำแหน่งผู้ช่วยโปรแกรมเมอร์ 4.ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 5.ตัวแทนจำหน่ายอิสระ สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center โทรศัพท์ 081-440-5000, 093-850-9993 www.facebook.com/chaintana, Line amadothailand เลขที่จดแจ้ง ออย.50-1-04157-1-0002

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ PR BOOM โทร 081-191-6779 คุณปัญญา โทร.0

81-438-7353 คุณมนัสวิน